

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUẦN GIÁO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-YT
V/v tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại khu vực trường học trên địa bàn huyện Tuần Giáo.

Tuần Giáo, ngày tháng 12 năm 2022

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện;
- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Căn cứ Công văn số 2203/SYT-NVYD ngày 30/11/2022 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại khu vực trường học trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Để chủ động trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm tại khu vực trường học trên địa bàn huyện, UBND huyện yêu cầu các đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục kiến thức phòng chống ngộ độc thực phẩm thực hiện “05 chìa khóa để có thực phẩm an toàn”; Giữ vệ sinh; Để riêng thực phẩm sống và chín, cũ và mới; Nấu và chế biến đúng cách; Bảo quản ở nhiệt độ an toàn; Sử dụng nước sạch và nguyên liệu an toàn. Thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn theo Quyết định 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của Bộ Y tế. Trong đó có sự phối hợp giữa cơ quan chức năng với nhà trường, gia đình trong giáo dục, hướng dẫn học sinh thực hiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng thực phẩm an toàn.

Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật An toàn thực phẩm; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế (Lĩnh vực an toàn thực phẩm); Thông tư liên tịch số 08/2008/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 08/7/2008 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục; Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học và các văn bản, tài liệu hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế về bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm.

2. Giao Phòng Y tế phối hợp cùng Trung tâm Y tế huyện, Công an huyện, Đội QLTT số 2, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế - Hạ tầng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trường học, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn có ký hợp đồng với nhà trường (nếu có) theo phân cấp quản lý; các cơ sở kinh doanh

thức ăn đường phố ngoài khu vực trường học, phối hợp với y tế nhà trường, ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc giám sát nguyên liệu đầu vào, quá trình chế biến tại các bếp ăn trường học, thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn. Kiên quyết không sử dụng nguyên liệu, sản phẩm, thực phẩm không rõ nguồn gốc, nghi ngờ không đảm bảo an toàn thực phẩm, cung cấp các địa chỉ cơ sở cung cấp nguyên liệu đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý cho trường học. Xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Chủ động phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn đảm bảo an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể trường học, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn có ký hợp đồng với nhà trường (nếu có) theo phân cấp quản lý.

Phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan triển khai hướng dẫn công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm nói chung và ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể trường học nói riêng. Phối hợp tổ chức điều tra, xác minh khi xảy ra ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm.

3. Chủ động phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đóng trên địa bàn có bếp ăn tập thể để chỉ đạo, hướng dẫn nhà trường phối hợp với Hội phụ huynh học sinh kiểm soát chặt chẽ các sản phẩm thực phẩm được tặng miễn phí, hoặc trong chương trình giới thiệu quảng cáo, bán, nhân đạo các tổ chức cá nhân thực hiện trong khu vực trường học (nguồn gốc, xuất xứ, hạn sử dụng...). Trường hợp phát hiện nghi ngờ sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm thì nhà trường cần tạm dừng sử dụng sản phẩm và thông báo ngay cho cơ quan chức năng có thẩm quyền tại địa phương để xác minh, xử lý.

Nhận được văn bản này, các đơn vị chủ động phối hợp, triển khai thực hiện, đảm bảo nội dung, yêu cầu./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Mùa Va Hồ